

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเงา
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพามอบปริญญา
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
พุทธศักราช 2551

ศาสตราจารย์ ดร. เอนก กิจเงา สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี จากมหาวิทยาลัยเปาโล ประเทศบราซิล และระดับหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ลาออกเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศบราซิล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยปอร์โต ประเทศโปรตุเกส

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเงา ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ทางวิชาการ สร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการในสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการคุณภาพสูงทั้งในและต่างประเทศกว่า 100 เรื่อง การเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษในระดับนานาชาติ การเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาแก่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

นอกจากนั้นศาสตราจารย์ ดร.เอนก กิจเงา ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักวิชาชีพไทยในยุโรปและดำรงตำแหน่งนายกสมาคม ในปี พ.ศ. 2539 – 2542 เป็นผู้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัยปอร์โตกับมหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวได้ว่าศาสตราจารย์ ดร. เอนก กิจเงา ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาระดับชาติเป็นอย่างยิ่ง จนกระทั่งได้รับรางวัลนักวิชาชีพในต่างประเทศผู้มีผลงานในการกลับมาทำประโยชน์เพื่อประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2551 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานสนับสนุนการวิจัย

ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่นอันเป็นที่ประจักษ์ในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี แก่ศาสตราจารย์ ดร. เอนก กิจเงา ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป